



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ดังรายชื่อปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประกาศ ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ มาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัคร สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรตนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ กรม ชั้น ๑ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัคร สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอเลื่อนการจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบออกไปก่อน เมื่อได้กำหนดวันแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางชนาภรณ์ พรหมสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ